

คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปสวีเดน

ทั่วไป

สวีเดนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีนโยบายมุ่งเน้นการให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน ยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการสังคม มีสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี แต่มีค่าครองชีพที่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค

สวีเดนมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดและมีหิมะปกคลุมระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ดังนั้นจึงควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่หนาและอบอุ่นเพียงพอ

ชาวสวีเดนโดยทั่วไปสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี แต่ป้ายข้อมูลและสินค้าโดยทั่วไปจะเป็นภาษาสวีดิช หากมีความจำเป็นก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้ขายสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้

การเข้าเมือง

ชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสวีเดนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าเข้าเมืองทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว ทำงาน หรือเข้ามาพำนักอาศัย ยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถพำนักในสวีเดนได้ไม่เกิน 90 วัน นอกจากนี้ ทางกรมสวีเดนอาจขอให้นักท่องเที่ยวแสดงหลักฐานการเดินทางกลับและหลักฐานทางการเงินเพื่อรับรองว่ามีเงินเพียงพอที่จะสามารถใช้จ่ายอาศัยในสวีเดนได้

สวีเดนเป็นภาคีความตกลง Schengen ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา Schengen สามารถเดินทางเข้าสวีเดนเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจได้

ความปลอดภัยและความมั่นคง

โดยทั่วไปสวีเดนมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ที่ผ่านมามีปัญหาด้านการก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม โดยที่สวีเดนเป็นภาคีความตกลง Schengen และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ จึงมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มก่อการร้ายอาจใช้เส้นทางผ่านเข้าออกได้

อาชญากรรม

สวีเดนเป็นประเทศที่มีปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังเริ่มมีปัญหาการโจรกรรมในลักษณะล้วงกระเป๋าหรือขโมยเงินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ รถไฟใต้ดิน โรงแรมที่พัก ย่านท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อของที่มีคนพลุกพล่าน โดยคนร้ายมีวิธีการที่แยบยลและเป็นมืออาชีพ และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มักจะเป็นคนเอเชีย ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงพึงระมัดระวังกระเป๋าถือ เครื่องประดับ และทรัพย์สินติดตัวในสถานที่สาธารณะตลอดเวลา นอกจากนี้ ชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศสวีเดน ควรจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเดินทาง และควรถ่ายสำเนาหลักฐานการเดินทางต่าง ๆ ไว้ อาทิ หนังสือเดินทาง หลักฐานการตรวจลงตรา บัตรประชาชน บัตรโดยสารเครื่องบินและหลักฐานการประกันสุขภาพ เพื่อใช้ในกรณีเอกสารต้นฉบับสูญหายหรือถูกโจรกรรม

เมื่อประสบปัญหาโจรกรรมรวมทั้งหนังสือเดินทางถูกขโมย สิ่งแรกที่ต้องทำคือแจ้งความที่สถานีตำรวจทันทีแล้วติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดย นักท่องเที่ยวสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลขฉุกเฉิน

112 จากคู่มือศัพท์สาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากเหตุร้ายต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุหรือการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน การดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นเรื่องของทางการสวีเดน แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นที่จำเป็น อาทิ การออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.) ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ ติดต่อญาติและทางการท้องถิ่นสวีเดน เป็นต้น

ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +46(0)8 58804250 และ +46(0)8 7917340 โทรสาร: +46(0)8 7917351 หมายเลขฉุกเฉินนอกเวลาราชการ +46 739161308 สถานกงสุล ณ เมืองโกเธนเบิร์ก โทรศัพท์ +46 (31) 7715400 โทรสาร+46 (31) 153240

กฎระเบียบข้อบังคับของสวีเดน

สวีเดนห้ามนำเข้าวัตถุบางชนิด อาทิ ยาสูบ วัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและเนื้อสัตว์ (สามารถนำเข้าหากได้รับอนุญาตจาก the Swedish Board of Agriculture) ยาเสพติด หรือยารักษาโรคบางชนิด (รายชื่อยารักษาโรคควบคุมสามารถขอรับได้จาก Medical Products Agency หรือเว็บไซต์ www.lakemedelsverket.se) นอกจากนี้ ทางการสวีเดนได้กำหนดจำนวนสินค้าบางชนิดต่อผู้เดินทางจากประเทศนอกสหภาพยุโรป อาทิ สามารถนำเข้าบุหรี่ไม่เกิน 200 มวน และสุราไม่เกิน 1 ลิตร (ปริมาณแอลกอฮอล์เกินร้อยละ 22) หรือไวน์ไม่เกิน 2 ลิตรหรือเบียร์มูลค่าไม่เกิน 1,700 โครนาสวีเดน หากเกินจำนวนดังกล่าวจะต้องแสดงรายการสินค้าแก่เจ้าพนักงาน และหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ หรือหากนำเงินสด พันธบัตร เช็คเดินทางซึ่งมูลค่าเกิน 10,000 ยูโรจะต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเช่นกัน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด หากละเมิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ อาจถูกขับออกนอกประเทศ จับกุม หรือจำคุกได้ เช่น สวีเดนมีบทลงโทษทางอาญาที่เข้มงวดสำหรับการพก การใช้ หรือการค้ายาเสพติด การขบขี้พาทนะหากปรากฏแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิลิตร ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร และการซื้อบริการประเวณีซึ่งมีบทลงโทษผู้ซื้อ ฯลฯ

สาธารณสุข

โดยทั่วไป สวีเดนมีระบบการแพทย์ที่ทันสมัย แต่มีค่าบริการทางการแพทย์และค่ายาสูงมาก ดังนั้นผู้เดินทางไปยังสวีเดน จะต้องทำประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพก่อนเดินทาง และต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นแก่สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยในการขอรับการตรวจลงตรา

ขณะนี้ Swedish Institute for Infectious Disease Control ได้รายงานว่าได้ตรวจพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว 3 ราย ซึ่งอยู่ได้รับการรักษาพยาบาลแล้ว และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่จำนวน 9 ล้านชุด รวมทั้งจัดเตรียมยาต้านไวรัส Relenza กว่า 2 แสนชุด เพื่อเป็นมาตรการป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้ ยังได้จัดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 020-202000 และ 1177 สำหรับตอบคำถามและให้คำแนะนำทางการแพทย์แก่ประชาชนได้ตลอดเวลา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้นักเดินทางพึงระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการป้องกันการติดเชื้อมาก่อน รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าอาจติดเชื้อ

ระบบคมนาคม

ระบบคมนาคมในสวีเดนทั้งด้านการบิน รถไฟ รถไฟใต้ดิน รถโดยสารประจำทางและรถราง มีความทันสมัย และตรงต่อเวลา มีบริการรถไฟและรถโดยสารประจำทางเชื่อมเมืองต่าง ๆ ของสวีเดนอย่างทั่วถึง

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่กระทบต่อการท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

สถานะวันที่ 26 พ.ค. 2552